



ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน

ตามที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ดังนี้

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูนลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้) และให้มีผลดังต่อไปนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร อนึ่ง หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ในครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

/๓.ให้ผู้....

๓. ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในลำดับต่อไปนี้ มารายงานตัวเพื่อยืนยันเข้ารับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

หากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒



(นายนิรันดร์ ตานไพบูลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน
 แขนงท่ายประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน
 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน
 ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่ สอบได้	เลขที่ ผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๖	นางสาวธัญญพัทธ์ ปะมา	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑-๒ ไปรายงานตัว ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
๒	๐๙	นางสาวบุรณี บุรณะกิจ	
๓	๑๓	นางสาวอัญชสา ไชยกรรมณ์	
๔	๒๔	นางสาวณัตติกานต์ จาธิมูล	
๕	๑๙	นางสาวจุฑามาส ปาระมีลัก	
๖	๒๐	นางสาวรัตนา ชัดเรือง	
๗	๑๔	นางสาวศิวนาถ มอยเรือน	
๘	๐๑	นายจักรกฤษ ใจกว้าง	
๙	๑๕	นางสาวกัญญ์วรา สุใจ	
๑๐	๑๑	นางสาวศิริภรณ์ อุดตัง	
๑๑	๐๒	นางสาวรัชฎาภรณ์ พรหมมหาวัน	
๑๒	๐๓	นางสาวชฎาทิพย์ โยภาค	
๑๓	๐๔	นางสาววิรณา ปาพันธ์	
๑๔	๐๘	นางสาวชนนิกานต์ เรืองสุขสุด	
๑๕	๑๘	นางสาวศิริกาญจนา ปหาวัฒน์	
๑๖	๑๒	นายวิสิทธิ์ คำหล้า	
๑๗	๐๗	นายณัฐพงศ์ กันทะธง	
๑๘	๒๑	นางสาวนราภรณ์ ศรีโท	

*หมายเหตุ เอกสารที่ใช้สำหรับการรายงานตัว

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๔. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบทะเบียนสมรส, ใบทะเบียนหย่า, ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น